

Hướng dẫn số 27-HD/BTGTU ngày 27/02/2012 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền triển khai việc thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Từ ngày 26 tháng 12 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI) đã tiến hành Hội nghị lần thứ tư và ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW: "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Nghị quyết số 13-NQ/TW: "Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020". Thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/BTGTW, ngày 19 tháng 01 năm 2012 về tuyên truyền triển khai việc thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng hai nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 đối với nhiệm vụ củng cố, xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng hiện nay và nhiệm vụ phát triển nhanh, bền vững, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

- Giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm được những nội dung cơ bản của hai nghị quyết, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, toàn xã hội; từ đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân Thành phố tích cực thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ tư (khóa XI) của Đảng; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc về nhận thức và hành động trong quá trình triển khai, thực hiện các nghị quyết.

- Công tác tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; gắn việc tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với tiếp tục tuyên truyền thực hiện Kết luận 02-KL/BCT của Bộ chính trị khóa XI, Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ tám, Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 13-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, đơn vị, địa phương.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:

A. Nghị quyết số 12-NQ/TW "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"

1. Tuyên truyền, nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng, nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta trong hơn 80 năm qua. Nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ về công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn với Đảng, với chế độ ta, nhất là trong tình hình hiện nay; từ đó nêu cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

2. Tuyên truyền 8 nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng do Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra, đây là những nhiệm vụ vừa cơ bản, vừa lâu dài và phải thực hiện thường xuyên, có hiệu quả, đồng thời tập trung tuyên truyền ba vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay là:

Một là, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng.

Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Ba là, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu của cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Trong ba vấn đề trên, vấn đề thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất.

3. Tuyên truyền mục tiêu và phương châm của công tác xây dựng Đảng hiện nay, làm rõ phương châm: nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh. Các giải pháp phải đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, kết hợp "xây với chống", "chống và xây", nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc nhất, tri triệ nhất. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng, cán bộ chủ chốt, nhất là cấp Trung ương, người đứng đầu làm trước và phải thực sự gương mẫu để cho các cấp noi theo.

4. Tuyên truyền về các nhóm giải pháp xây dựng Đảng:

Một là, nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cấp trên.

Hai là, nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng.

Ba là, nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách.

Bốn là, nhóm giải pháp về giáo dục chính trị, tư tưởng.

Tuyên truyền về các nhóm giải pháp xây dựng Đảng, cần tập trung làm rõ để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cần phải tiến hành đồng bộ nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập trung vào những việc làm cần thiết, cấp bách và có thể làm ngay trên cơ sở thực hiện nghiêm các nguyên tắc của tổ chức Đảng, các quy định của pháp luật; dựa vào sự giám sát, giúp đỡ của nhân dân, của báo chí, công luận và phát huy trách nhiệm của mỗi bản thân cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng. Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng để tự giác làm.

Đặc biệt coi trọng công tác tự phê bình và phê bình, coi đây là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, là vũ khí sắc bén để xây dựng Đảng, để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Tiến hành tự phê bình và phê bình cần nghiêm túc, thận trọng, tránh làm lướt, làm qua loa, hình thức, chiếu lệ. Khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang, thậm chí biến cuộc tự phê bình và phê bình thành nơi ca tụng lẫn nhau, cũng như tình trạng lợi dụng dịp này để "đấu đá", "hạ bệ" nhau với động cơ không trong sáng.

Tập trung chỉ đạo cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu gắn với trách nhiệm quản lý về mặt nhà nước của mỗi sở, ngành, địa phương, mỗi cơ quan, đơn vị. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước.

5. Tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong cán bộ, đảng viên cũng như trong công tác xây dựng Đảng, đi đôi với phát hiện, phê phán, lên án các hành vi, biểu hiện sai trái của cán bộ, đảng viên. Chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu cáo, phản động của các thế lực thù địch nhằm chống phá, chia rẽ nội bộ Đảng và phá hoại mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng; phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Đảng.

6. Kết hợp tuyên truyền Nghị quyết số 12-NQ/TW với 4 nhóm nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng do Nghị quyết Đại hội đại biểu Thành phố lần IX đã đề ra:

Một là, tuyên truyền tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân; giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng niềm tin vững chắc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước. Tuyên truyền tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nền nếp sinh hoạt thường xuyên của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tạo sự chuyển biến căn bản, toàn diện về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong đảng bộ và nhân dân theo phương châm "tích cực học tập, nỗ lực làm theo"; chú trọng phát hiện, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, nhất là trong cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đơn vị, địa phương; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng nền tảng văn hóa, đời sống tinh thần xã hội lành mạnh.

Hai là, tuyên truyền thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ba là, tuyên truyền việc chấp hành Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí và thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đảng, đảng viên các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị.

Bốn là, tuyên truyền mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

B. Nghị quyết số 13-NQ/TW "Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020"

1. Tuyên truyền về những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; làm rõ 4 quan điểm, tư tưởng, chỉ đạo và các mục tiêu của việc xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nêu trong nghị quyết. Chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn

xã hội đối với sự nghiệp phát triển kết cấu hạ tầng, từ đó tích cực tham gia đóng góp xây dựng, quản lý, sử dụng bằng nhiều hình thức, cấp độ đa dạng, phong phú và phù hợp.

2. Tuyên truyền về định hướng phát triển 10 lĩnh vực hạ tầng chủ yếu, bao gồm: giao thông; cung cấp điện; thủy lợi và biến đổi khí hậu; đô thị; khu công nghiệp, khu kinh tế; thương mại; thông tin; giáo dục và đào tạo - khoa học và công nghệ; y tế; văn hóa, thể thao, du lịch. Trong đó tập trung cho 4 lĩnh vực trọng tâm: hạ tầng giao thông; hạ tầng cung cấp điện; hạ tầng thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu; hạ tầng đô thị lớn.

3. Tuyên truyền, làm rõ ba giải pháp chủ yếu phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng:

Một là, nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng.

Hai là, thu hút mạnh và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng.

Ba là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư kết cấu hạ tầng.

Trong các giải pháp nêu trên, công tác tuyên truyền cần phân tích, làm rõ định hướng của các giải pháp, đó là:

- Yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách đầu tư.

- Nhận thức và phát huy đầy đủ, đúng đắn vai trò của Nhà nước, thị trường và các thành phần kinh tế trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Nhà nước phải thực hiện tốt hai chức năng: chức năng quản lý nhà nước và chức năng chủ đầu tư, chủ sở hữu nhà nước.

4. Tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội thực hiện 6 chương trình đột phá do Nghị quyết Đại hội đại biểu Thành phố lần IX đã đề ra: Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Chương trình cải cách hành chính; Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế Thành phố; Chương trình giảm ùn tắc giao thông; Chương trình giảm ngập nước; Chương trình giảm ô nhiễm môi trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban tuyên giáo quận ủy, huyện ủy; đảng ủy cấp trên cơ sở, đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy:

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, quán triệt, phổ biến hai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đến từng chi bộ, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên bằng các hình thức phù hợp như: tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, thông báo nội bộ, bản tin, tờ tin, tài liệu; thông qua cơ quan báo chí; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn, hội... để tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động.

- Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết để tham mưu cho cấp ủy kịp thời xử lý, giải quyết.

2. Ban Tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố chỉ đạo các cấp trong hệ thống đoàn thể phối hợp với ban tuyên giáo của các cấp ủy đảng thực hiện công tác tuyên truyền hai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

3. Các sở, ngành Thành phố:

- Phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 của ngành.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố thường xuyên tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật... nhất là trong các ngày lễ và các đợt sinh hoạt chính trị lớn.

4. Các cơ quan báo chí Thành phố:

- Bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Thành ủy để tuyên truyền thường xuyên, liên tục những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

- Duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục xây dựng Đảng; đồng thời chú trọng tuyên truyền, phổ biến nội dung về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trong các chuyên trang, chuyên mục chuyên đề về kinh tế - xã hội.

- Chú trọng giới thiệu, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng. Phản ánh những vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết (nếu có); lên án, phê phán những nhận thức sai lệch, hiểu nhầm, ngộ nhận, tư tưởng bi quan, hoài nghi trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết "Một số

vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và các hành vi tiêu cực trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng.

- Đấu tranh, phản bác những luận điệu tuyên truyền vu cáo, xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" để kích động, làm mất ổn định chính trị.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị ban tuyên giáo quận ủy, huyện ủy; đảng ủy cấp trên cơ sở, đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố; các sở, ngành Thành phố; các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố nghiêm túc triển khai hoạt động tuyên truyền hai nghị quyết này, góp phần quan trọng đưa các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng vào cuộc sống.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Lê Công Đồng